

ส่วนที่ 5 สารสนเทศเพื่อการรายงาน

5.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

ที่	เป้าหมาย	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	ผู้เรียนร้อยละ 98 มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย จิตสาธารณะ และปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี	✓		ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ เช่น คณะกรรมการสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง กิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ก่อนรับประทานอาหาร เกิดพระเกียรติ ฟังมิสซาทุกวันอาทิตย์และทุกวันพุธต้นเดือน เป็นต้น
2	ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา	✓		ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวันทำการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มีการจัดทำโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และชิ้นงานต่างๆ
3	ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะและประยุกต์การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน		✓	นักเรียนร้อยละ 60 มีทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาอังกฤษ
4	ผู้เรียนร้อยละ 85 ให้มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้ถูกต้อง	✓		นักเรียนร้อยละ 85 มีทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทย จากการประเมินบันทึกลงในสมุดบันทึกผลการเรียน
5	ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน	✓		ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าได้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต จัดสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น

ที่	เป้าหมาย	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
6	ผู้เรียนร้อยละ 95 มีส่วนร่วมและมีผลงานทางด้านวิชาการ/ดนตรี/ศิลปะ กีฬา/หรือศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	✓		ผู้เรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมและมีผลงานทางด้านวิชาการ ดนตรี/ศิลปะ/กีฬา/ศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการ ชิงงาน กีฬาภายใน การแข่งขันกีฬาภายในจังหวัด เป็นต้น
7	บุคลากรมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักบัญชี มารีย์	✓		ร้อยละ 100 บุคลากรได้พัฒนาในวิชาชีพ หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทัศนศึกษาที่เขาค้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาต่อ เป็นต้น บุคลากร มีความวิริยะอุตสาหะและอยู่อย่างพอเพียง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม
8	โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน	✓		การบริหารตามแบบธรรมาภิบาล มีระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาเพื่อการบริหารจัดการ อาทิเช่น การตรวจติดตามงบประมาณ การประชุมคณะกรรมการ โรงเรียน ประกาศ/คำสั่งโรงเรียน เป็นต้น มีการกระจายอำนาจรับผิดชอบ แบ่งสายงานอย่างชัดเจน มีคู่มือการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน และมีระบบประกันคุณภาพภายใน
9	โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ เทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้	✓		ปรับปรุงห้องเรียน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์นำเสนอ เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต ขยายสัญญาณ สนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเต็มตามศักยภาพ

ที่	เป้าหมาย	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
10	โรงเรียนมีการประสานและเกิดความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กร และชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน	✓		โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับส่วนราชการในจังหวัดนครพนม หลากหลายหน่วยงาน สถาบันในเครือมูลนิธิฯ หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการต่างๆ และชุมชน อาทิเช่น ทหารบกนครพนม ตำรวจตระเวนชายแดน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัทโตโยต้า นครพนม บริษัทอิซูฮุนนครพนม ประสานความช่วยเหลือจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย เป็นต้น